

## แผนงานโครงการระดับอำเภอ/ตำบล

ประเภท/ด้าน		โครงการ	วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน ตำบล)	วิธีการดำเนินงาน	ปริมาณงาน/ งบประมาณ ปี 2566
พัฒนาการผลิต สินค้าข้าว	ข้าว	โครงการ การพัฒนาศักยภาพ การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพของ เกษตรกรอำเภอเมือง มหาสารคาม	เพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกร ต้นแบบอำเภอเมือง มหาสารคาม	ทุกตำบล	1.สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ 2.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3.ประชุม วางแผนกระบวนการทำงาน 4.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยีการ ผลิต 5.ติดตามผลการดำเนินงาน 6.จัดเวทีสรุปการดำเนินงานโครงการ ประเมินผลการดำเนินโครงการ	
		โครงการ การพัฒนาวิถีตลาด ข้าวปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอเมืองมหาสารคาม	เพื่อพัฒนาการ ตลาดข้าวของ เกษตรกรอำเภอ เมืองมหาสารคาม	ทุกตำบล	1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 2.วางแผนกระบวนการทำงาน 3. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยี การผลิต 4.ติดตามผลการดำเนินงาน 5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ	
		โครงการ การส่งเสริมการใช้พืช ปุ๋ยสดในนาข้าว	เพื่อบำรุงดินใน แปลงข้าว	ทุกตำบล	1.ประชุมวางแผนกระบวนการทำงาน 2. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยี การผลิต 3.ติดตามผลการดำเนินงาน 4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ	

	มันสำปะหลัง	โครงการ การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังตามความเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม	เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังตามความเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม	ดอนหวาน บัวค้อ โคกก่อ ท่าสองคอน	1.เลือกพื้นที่ 2.วางแผนกระบวนการทำงาน 3.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยีการผลิต 4.ติดตามผลการดำเนินงาน 5.ประเมินผลการดำเนินโครงการ	
		โครงการ การปรับเปลี่ยนพืชปลูกตามศักยภาพพื้นที่ของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม		ดอนหวาน บัวค้อ โคกก่อ ท่าสองคอน	1.สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ 2.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3.วางแผนกระบวนการทำงาน 4.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยีการผลิต 5.ติดตามผลการดำเนินงาน 6.ประเมินผลการดำเนินโครงการ	
<b>พัฒนา เกษตรกร/ กลุ่ม/องค์กร</b>	1. YSF	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ Yong smart famer อำเภอเมืองมหาสารคาม	เพื่อพัฒนาศักยภาพ Yong smart famer อำเภอเมืองมหาสารคาม	ทุกตำบล	1.เลือกกลุ่มเป้าหมาย 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนการผลิตรายบุคคล และการทำปฏิทินการผลิตพืช 3.ลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติงาน 4.สรุปผลการดำเนินงาน 5.ประเมินผลโครงการ	
	2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ กลุ่มยุวเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง	ทุกตำบล	1.เลือกกลุ่มเป้าหมาย 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.สรุปผลการดำเนินงาน 4.ประเมินผลโครงการ	

	<p>3. แปลงใหญ่</p>	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต</p> <p>ของกลุ่มแปลงใหญ่ผัก อำเภอเมืองมหาสารคาม</p>	<p>1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตผักของกลุ่มแปลงใหญ่ผักให้ได้มาตรฐาน</p> <p>2. เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่</p>	<p>ลาดพัฒนา</p> <p>โคกก่อ</p>	<p>1.เลือกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. กิจกรรมบริหารจัดการแปลงใหญ่</p> <p>3. กิจกรรมการพัฒนาแปลง</p> <p>4.กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตร</p> <p>5.สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้</p> <p>6. การติดตามและประเมินผลโครงการ</p>	
	<p>4.วิสาหกิจชุมชน</p>	<p>โครงการ การพัฒนาและประเมินศักยภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม</p>	<p>เพื่อประเมินศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>ทุกตำบล</p>	<p>1. วิเคราะห์ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน</p> <p>2. ประชุมวางแผนการประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>3. ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจ</p> <p>4. ประเมินกลุ่ม และสรุปผลการประเมิน</p> <p>5. แจ้งผลการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน</p> <p>6. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาวิสาหกิจต่อไป</p>	
	<p>5.แหล่งเรียนรู้ / เกษตรกรต้นแบบ</p>	<p>โครงการ การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบอำเภอเมืองมหาสารคาม</p>	<p>เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบอำเภอเมืองมหาสารคาม</p>	<p>ทุกตำบล</p>	<p>1.ตั้งเป้าประสงค์</p> <p>2.สร้างกลุ่มเรียนรู้ เสริมแนวคิด</p> <p>3.จัดเวทีสร้างภาคีเครือข่าย</p> <p>4.สรุปผลการดำเนินโครงการ</p>	

		โครงการ ส่งเสริมการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรต้นแบบ อำเภอเมือง มหาสารคาม	ทุกตำบล	1.เลือกกลุ่มเป้าหมาย 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.สรุปผลการดำเนินงาน 4.ประเมินผลโครงการ	
พัฒนาพื้นที่ และทรัพยากร การเกษตร	ที่ดิน	โครงการ การส่งเสริมการปลูก พืชหลากหลาย	เพื่อฟื้นฟูบำรุงดิน ทรัพยากรดิน		1.ประชุมวางแผนกระบวนการทำงาน 2. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยี การผลิต 3.ติดตามผลการดำเนินงาน 4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ	
	น้ำ	โครงการ การสนับสนุนแหล่ง น้ำในไร่นาผ่านหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามระบบเกษตรดีที่ เหมาะสม	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ในแปลงนา		1.เลือกกลุ่มเป้าหมาย 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนการ ผลิตรายบุคคล และการทำปฏิทินการผลิตพืช 3.ลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติงาน 4.สรุปผลการดำเนินงาน 5.ประเมินผลโครงการ	